



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
6 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 6 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,162 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,468,955 ราย เสียชีวิต 27 ราย เสียชีวิตสะสม 30,198 ราย รักษาหายเพิ่ม 4,879 ราย รักษาหายสะสม 4,409,248 ราย ยังรักษาอยู่ 29,509 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 535,431,115 (+290,902) ราย เสียชีวิต 6,320,401 (+535) ราย รักษาหาย 506,405,250 (+477,693) ราย

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. พิจารณาถอดหน้ากากใน กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามกีฬา, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, thestandard, nationtv, ch3plus, thebangkokinsight, isaranews, thaipbs, pptvhd36, ch7)

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ให้สัมภาษณ์ถึงแนวโน้มการผ่อนคลายมาตรการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ต้องอยู่กับการพิจารณาของ ศบค. เป็นหลัก แต่ทาง กทม. จะให้ความเห็นไปว่าคงต้องเริ่มให้ถอดหน้ากากในพื้นที่เปิดโล่ง แต่ย้ำว่าขอให้ปฏิบัติตามหลักการแพทย์ ส่วนสถานการณ์ดับ บาร์ คาราโอเกะ ที่เปิดอีกครั้งเมื่อ 1 มิ.ย. และมีข้อเสนอให้ขยายเวลาเปิดจากเที่ยงคืนเป็นถึงตี 2 นั้น ผ่านมา 5 วันยังไม่พบปัญหา หากมีมาตรการที่ชัดเจนผู้ประกอบการก็พร้อมร่วมมือ เชื่อว่าการขยายเวลาในหลาย ๆ เรื่อง เป็นทางที่ดี ช่วยลดความหนาแน่น แต่ขอข้อมูลของสถานการณ์ช่วงนี้ก่อนเสนอ กกก.โรคติดต่อ กรุงเทพฯ พิจารณาอีกครั้ง

#### 2. เน้นย้ำมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก., สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ch3plus, pptvhd36, thainews, INN, thaigov)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนยังคงปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป ถึงแม้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เกือบจะเป็นปกติแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามเกณฑ์ สำหรับสถานประกอบการ โรงเรียนและที่ทำงาน ให้คงมาตรการ COVID Free Setting เคร่งครัด

#### 3. ค่าเสี่ยงภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, hfucus, INN)

- นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขาธิการ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีผู้ถามถึงเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ล่าช้าว่า รมว.สธ. พยายามเร่งรัดกระบวนการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุข ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และเร่งผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก ครม. แล้ว และทยอยจ่ายค่าเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานรวมถึงฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาล งบยารักษา และงบค่ารักษาคนไร้สิทธิ ไปตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา

#### 4. แนวทางปฏิบัติของสถานพยาบาลเมื่อโควิดเข้าสู่โรคประจำถิ่น



สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า จากที่มีการเผยแพร่ข้อสงสัยการตรวจ ATK ให้ผู้ป่วยใน รพ. ก่อนการให้ดมยาสลบนั้น ขอยืนยันตามประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลเรื่องการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ในผู้ป่วยทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น เมื่อ 31 พ.ค. 65 ซึ่ง สธ. ร่วมกับคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ ราชวิทยาลัย สมาคมวิชาชีพ และภาคส่วนต่าง ๆ จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลเรื่องการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ในผู้ป่วยทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรคประจำถิ่น โดยเน้นให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ความคุ้มค่า ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล สามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติได้ในเว็บไซต์กรมการแพทย์

#### 5. การกระจายวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

- นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ. ทยอยส่งวัคซีนโควิด 19 เต็มคลังแต่ละจังหวัดเป็นรอบเพื่อให้กระจายไป รพ.สต. ตามศักยภาพการฉีด การจัดเก็บ ไม่มีปัญหาวัคซีนล้นตู้เย็นแน่นอน ข้อมูลถึงสิ้นเดือนพ.ค. คาดว่ามีผู้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ครบกำหนดฉีดเข็มกระตุ้น และรอรับการฉีดเข็มกระตุ้น อีกประมาณ 16 ล้านคน ขณะที่บางแห่งยังฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้แค่ 20%</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p><b>สถานการณ์โรคฝีดาษวานร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- WHO เผย พบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิง 780 ราย จาก 27 ประเทศ ยังคงยืนยันระดับความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงในระดับโลกอยู่ในระดับปานกลาง ด้าน จนท.ทางการแพทย์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า การแพร่ระบาดนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ กังวลว่าจะระบาดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ, มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โปสต์เกี่ยวกับการใช้ภาพอาการทางผิวหนังของผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงว่า จะเป็นภาพที่ระบาดในแอฟริกา แตกต่างจากสายพันธุ์ที่พบในปัจจุบัน สร้างความตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็น และไม่เป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังโรค</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสต์ว่า ฝีดาษลิงที่พบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตก ประเมินความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง ส่วนใหญ่พบในกลุ่มชายรักชาย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p><b>นโยบายกัญชาเสรี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน,ผู้จัดการรายวัน360,แนวหน้า,ข่าวสด) เว็บไซต์(แนวหน้า ,ไทยรัฐ)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า การปลดล็อกกัญชาให้ประชาชนจัดแจ้งเพื่อปลูกได้เองในบ้าน ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ตามนโยบายของ สธ.ได้เน้นย้ำเรื่องการใช้เพื่อการแพทย์และเพื่อสร้างเศรษฐกิจ แม้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง จะไม่เป็นยาเสพติดประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ในกรณีนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น หากผลิตเป็นอาหารต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อาหาร ผลิตเป็นยาต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ยา และตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง และจะมีงานมหกรรม 360 องศาปลดล็อกกัญชา ประชาชนทำอะไร ที่ จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายนนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาในด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งจะมีการแจกต้นกล้ากัญชา 1,000 ต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกัญชา 1 ล้านต้น ในงานนี้ด้วย</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จะสามารถปลูกกัญชา กัญชง ได้เพียงการจดแจ้งกับ อย. ผ่านช่องทางที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก 2 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ เว็บไซต์ plookganja.fda.moph.go.th และแอปพลิเคชัน "ปลูกกัญ" โดยกำหนดขั้นตอนการจดแจ้งเหมือนกัน คือมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การลงทะเบียนให้ข้อมูลผู้ปลูก 2.จดแจ้งตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ปลูกเพื่อดูแลสุขภาพ ปลูกเพื่อใช้ทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หรือปลูกเพื่อการพาณิชย์ และ 3.รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า สำหรับแนวทางการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อรองรับการปลดล็อกกัญชา กรมอนามัยออกประกาศตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข เรื่องกลิ่นและควันจากกัญชาเป็นเหตุรำคาญ หากเห็นคนสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่จะสูบบุหรี่ก่อนในเชิงสันนิษฐานการ เจ้าหน้าที่สามารถระงับให้หยุดการกระทำได้ ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ตามประกาศของกรมอนามัยได้มีการส่งหนังสือไปยัง สคบ. เพื่อให้ช่วยออกกฎหมายในแง่ของการป้องกันการโฆษณา กัญชาในทางสันนิษฐานการ เช่น Ganja Night ในสถานบริการต่างๆ การนำกัญชาไปในเชิงสันนิษฐานการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายของ สคบ.</p> <p>- นางกนกพร ชนะคำ เกสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรม 360 องศาปลดล็อกกัญชา ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 10-12 มิถุนายนนี้ การเตรียมงานถือว่าใกล้จะสมบูรณ์แล้ว ปัญหาที่พบในตอนนี้คือ การลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านแอปพลิเคชัน พบมีผู้ลงทะเบียนผ่านแอปไม่ได้ โทรศัพท์สอบถามมาเป็นจำนวนมาก จึงอยากแจ้งผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงาน สามารถเดินทางมาและเดินเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แนะนำให้เตรียมความพร้อมส่วนตัว เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน จะไม่สามารถเข้าไปภายในงานได้ ส่วนมาตรการอื่นๆ ทางสถานที่จัดงานจะปฏิบัติตามระเบียบของ สคบ. กำหนด</p> <p>- พ.อ.กาจพสุ เพชรสงคราม ประธานวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน กล่าวว่า หลังจากประกาศปลดล็อกกัญชา กัญชง ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ ทางกลุ่มยังคงรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจ เช่นเดิม หากแยกตัวต่างคนต่างทำ คิดว่าไปไม่รอด และคาดว่าหากในอนาคต รัฐบาลเปิดไฟเขียวให้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชงเป็นไปอย่างเสรีจริงๆ จะมีนายทุนขนาดใหญ่มาลงทุน หากไม่รวมตัวกันโอกาสรอดยาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>บทความกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ คอลัมน์ : บทบรรณาธิการสยามรัฐ</p> <p>- กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับนโยบายปลดล็อกกัญชาของ สธ. ที่ให้กัญชากอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจ ดังนั้นการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เสพหรือมีไว้ในครอบครองจึงไม่มีความผิดอีกต่อไป มีบริบทสำคัญที่เกิดขึ้นกับสังคม โดยศาลยุติธรรมออกหนังสือเวียนเรื่องข้อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1.ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด 2. สิทธินาคคืออาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (5) 3.ศาลไม่อาจสั่งผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลได้อีกต่อไป 4.คดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาที่มีค่าพิพาทมากที่สุดแล้ว จำเลยที่ได้รับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง 5.ไม่อาจนำคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชา ซึ่งศาลเคยมีพิพาทมากที่สุดให้ลงโทษจำคุกจำเลยในคดีก่อนมาเป็นเหตุเพิ่มโทษ ถือว่าจำเลยไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาในคดีก่อน 6. พืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อีกต่อไป</p>	
<p><b>วันสิ่งแวดล้อมโลก2565</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ) มติชน ฐานเศรษฐกิจ กรุงเทพธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการ acnews thailandplus thaigov)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สธ. กล่าวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีนี้ได้กำหนดให้มีการรณรงค์ภายใต้แนวคิด "Only One Earth: โลกหนึ่งเดียว กับสมดุลชีวิตที่ยั่งยืน" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชน ตระหนัก หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพของตนเอง สร้างสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการ GREEN &amp; CLEAN Hospital โดยให้ รพ.มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพแข็งแรง มีพลังในการให้บริการประชาชน และนโยบายการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เพื่อให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนจนเกิดพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่สำคัญหลายประการ เช่น ปัญหาขยะติดเชื้อ โดยในปี 2564 พบว่า มีปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ ถึงร้อยละ 87 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของขยะติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งจาก รพ. จากการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) และสถานที่พักรักษาอื่นๆ ตลอดจนปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 กรมควบคุมโรคได้ขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ให้ฝุ่นละออง PM2.5 เป็น 1 ใน 2 โรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ต้อง เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยให้สื่อสารเตือนภัย แจ้งเหตุ การปฏิบัติตน และมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถิติงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances เมื่อต.ค.63 พบว่า ประเทศไทยมีการสร้างขยะพลาสติกต่อประชากรสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก และมีสัดส่วนขยะพลาสติกในขยะทั่วไปมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก แนะนำคนไทยยึดหลัก 3 ไร้ คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และ ใช้ใหม่ (Recycle) ลดการเพิ่มปริมาณพลาสติก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</p>	
<p><b>บัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., เดลินิวส์, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ประธานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. เผย ขณะนี้ทั่วประเทศมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 จำนวน 126 แห่ง ในแผน 5 ปี เตรียมที่จะเพิ่มให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยปัญหาที่พบร้องเรียนบ่อย ได้แก่ 1.ประชาชน มีความเข้าใจว่าสิทธิบัตรทอง ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกกรณี แต่หน่วยบริการยังเรียกเก็บเงิน 2.ประชาชนเชื่อว่า รพ.ยังรักษาไม่เต็มที่ ส่วนนี้ต้องยอมรับว่า รพ.ในประเทศไทยมีศักยภาพการรักษาไม่เท่ากัน บางแห่งอาจไม่มีเครื่องมือ หรือบุคลากรเพียงพอ สปสช.จึงพัฒนาระบบส่งต่อไปสู่ รพ.ในระดับสูง 3. เรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บางทีข้อมูลเหล่านี้หน่วยบริการไม่ทราบ หรือผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจ ทำให้ไปเรียกเก็บเงินบางส่วนจากประชาชน เป็นเรื่องของการสื่อสาร</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>-เสนอสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินงานนโยบายที่กำหนดโดยบอร์ด สปสช.ไปปฏิบัติ รวมทั้งดูแลคุ้มครองสิทธิประชาชน ผู้รับบริการ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณแก่บอร์ด สปสช.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>การดูแลโรกระบบทางเดินหายใจ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. เผย สธ. สปสช.และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (EACC) จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 17 "EACC The Next Normal" ก้าวต่อไป ของการดูแลผู้ป่วยโรกระบบทางเดินหายใจ เพื่อกำหนดแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรกระบบทางเดินหายใจท่ามกลางสถานการณ์ที่ทำลายด้านการสาธารณสุข ระดับโลกในยุค Next Normal</p>	-
<p><b>โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย การดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสริมความรู้ อสม. ทั้งการแจ้งเตือนภัยสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนับสนุน การทำงานในการป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ไทย สู่อ Smart product ทั้งนี้ อสม. หรือผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่</p>	
<p><b>การประเมินความฉลาดทางอารมณ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า กรมมีการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ หรืออีคิวของเด็ก ป.1 ซึ่งข้อมูลของอีคิวที่ออกมาพบว่าเด็ก ป.1 จำนวน 83.4% มีอีคิวดี เก่งดี มีความสุข สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ในครอบครัว และสถานการณ์ในสังคมได้ดี และเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา สำหรับเด็กเล็กเด็กก่อนข้างถูกปกป้องจากครอบครัว ได้รับความใกล้ชิดในครอบครัวจนอีคิวยังดีอยู่ แต่เด็กที่โตขึ้นคือเด็กที่ไปโรงเรียนแล้ว เด็กประถมและเด็กมัธยม จากสถานการณ์โควิด 19 เด็กวัยรุ่นกำลังมีสถานการณ์อีคิวที่น่าห่วงมากขึ้น สะท้อนจากภาวะความเครียด ความเสี่ยงต่อซึมเศร้าที่มากขึ้น รวมถึงการมีความคิดฆ่าตัวตายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองสำคัญมากในการดูแล รวมถึงความรับผิดชอบสังคมโดยรวม ทำให้พื้นที่ต่างๆเป็นมิตรกับเด็กที่กำลังเติบโต โดยเฉพาะพื้นที่โลกโซเชียล</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, thebangkokinsight)</p> <p>-รพ.ราชวิถี ชี้แจงในประเด็นเรื่องการผายลม ช่วยบำบัดโรคไต พบเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจาก การผายลมไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคไต และไม่ได้เป็นอาการของโรคไต และไม่ได้ช่วยในการรักษาโรคไตแต่อย่างใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus)</p> <p>-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงในประเด็นเรื่อง น้ำแข็งยูนิคใสสารฟอร์มาลิน ทำให้คนไทยเป็นมะเร็งอันดับ 1 ของโลก พบเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากน้ำแข็งผลิตจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวเป็นของแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C ไม่จำเป็นต้องเติมสารอื่นเพิ่มเติม รวมถึงฟอร์มาลินไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหาร และไม่มีคุณสมบัติทำให้น้ำแข็งตัวได้</p>	
<p><b>เจอตัวประหลาด คล้ายหนอนพยาธิไต่ออกจากผิวหนัง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ch3plus)</p> <p>-สาววัย 27 ปี ชาว อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เผยว่า หลังจากเข้าไปกรีดยางพารา เมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว ไปเก็บเห็ดใกล้กับสวนยาง เริ่มผดผื่นคันมีอาการคันตามร่างกาย มีตัวประหลาดคล้ายหนอน หรือพยาธิ ไต่ออกจากผิวหนังและตามร่างกาย ทำให้ทรมานอย่างมาก เบื้องต้นแก้อาการคันด้วยการทายากันยุงและอาบน้ำบ่อย ๆ ขณะนี้คนในครอบครัวเป็นแล้วรวม 4 คน วอนขอความช่วยเหลือให้คุณหมอที่รู้ว่าเป็นตัวอะไร รวมถึงแนะนำวิธีรักษาด้วย</p>	-